



นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๓๕
- ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ประเทศ
๒๕๒๒	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๒๘	วท.ม. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย

นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร ที่มีผลงานดีเด่น โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดของกรมวิชาการเกษตร และร่วมงานวิจัยในระดับนานาชาติกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ในโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดในพื้นที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งในภาคพื้นเอเชีย ผลงานสายพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ทนทานความแห้งแล้งได้รับการยอมรับจาก CIMMYT ในการใช้เป็นเชื้อพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์

ผลงานพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ๓ พันธุ์ ได้แก่ นครสวรรค์ ๗๒ นครสวรรค์ ๒ และนครสวรรค์ ๓ ได้รับการรับรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์นครสวรรค์ ๓ ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พันธุ์จากผู้ประกอบการรายย่อยของไทยที่ไม่มีโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ (R&D) ช่วยทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ราคาถูกลง ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ๔ เรื่อง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ ๑ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ท่านยังสนับสนุนให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และช่วยให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์สำรองในยามเกิดภาวะภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้พัฒนาจากการเป็นผู้ปลูกมาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองในชุมชน บางรายสามารถพัฒนาผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ เสริมรายได้ให้ตนเอง และเกิดเกษตรกรต้นแบบที่มีความภาคภูมิใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนบ้านในการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเป็น “ผู้รับ” เป็น “ผู้ให้” สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง กรมวิชาการเกษตรมีเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความมั่นคงในการผลิตข้าวโพดอย่างยั่งยืนต่อไป

นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่มีข้อแม้หรือข้อจำกัดเฉพาะเวลางาน มีประสบการณ์สูงและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เสมอ และได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน การที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจทำให้สามารถประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้ ล่าสุดนอกจากดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานแล้ว ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชด้วย นับเป็นแบบอย่างของการเป็นนักวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ที่ดี มีผลงานที่ก่อประโยชน์แก่เกษตรกรและวงการเกษตรของไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้ นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา เป็นนิตินิตดีเด่นคณะเกษตรประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป